
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 2  ประจำปี 2565 
วันอังคารที ่ 24 พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
.................................................. 

    ผู้มาประชุม 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายประดิษฐ์     เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประดิษฐ์      เมืองลือ 
2.นายคำรณ        จายโจง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น คำรณ         จายโจง 
3.นางสาวอุไร       สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อุไร            สมอุทัย 
4.นายณรงค์         เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณรงค์         เชื้อเย็น 
5.นายจิรพงค์        อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จิรพงค ์       อุประโจง 
6.นางจันทร์แสง     จิตอารี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จันทร์แสง     จิตอาร ี
7.นายวสุพล         มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น วสุพล          มูลเทพ 
8.นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรพิมล        สุใจโรจน ์
9.นายถนอม          ญาณะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ถนอม          ญาณะโรจน์ 
10.นางพรรณรัตน์   อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรรณรัตน์     อุประโจง 
11.นายภาคิน        หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ภาคิน           หล้าเมือง 
12.นายสงัด          เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สงัด             เขยีวธง 

         ผู้เข้าร่วมประชุม 
ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายมนัสน์          หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น นมัสน์            หม่องต๊ะ 
2.นายชวโรจน์        กิง่แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ชวโรจน์          กิ่งแก้ว 
3.นายรังสรรค์        ยะสง่า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น รังสรรค์          ยะสง่า 
4.นางเครือมาส       หม่องต๊ะ ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เครือมาศ        หม่องต๊ะ 
5.ร.ต.วิทยา           อุปละ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปน้ วิทยา             อุปละ 
6.นายพรศักดิ์        แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรศักดิ์           แก้ววิจิตร 
7.นางสุภาวัตร       ศิริบูรณ ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น สุภาวัตร          ศิริบรูณ ์
8.นายเอรวัตร        ลังกาพินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เอรวัตร           ลังกาพินธุ์ 
9.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาญ์นนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวิโรจน์   โชติธนชญานนท์ 
10.นางรัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง รัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต 
11.นายรังสรรค์      ขว้างแปน้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค ์         ขว้างแป้น 
12.นายไกรยศ       คำมูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ไกรยศ            คำมูล 
13.นางสาวกัญชริญา  อครเดชกัณฑ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กัญชริญา       อครเดชกณัฑ์ 
14.นางสาวนภัสสร   ยะอนันต์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นภัสสร          ยะอนันต์ 
15.นางณิชาวีร์        สว่างพนาพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณิชาวีร์         สว่างพนาพันธุ์ 
16.นางสอางค์ศร ี    พิมพ์อูป หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สอางค์ศรี       พิมพ์อูป 
17.นางสุดารัตน์       ศรีอินทร ์ หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได้ สุดารัตน์         ศรอิีนทร์ 
18.นายเกียรต ิ        เกรียงศักดิ์พิชิต นักจัดการงานทะเบียนและบัตร เกียรติ         เกรียงศกัดิพิ์ชิต 
19.นายจักรนรินทร์     สุภาคำ เจ้าพนกังานสาธารณสุข จักรนรินทร์     สุภาคำ 
20.นายพงษ์ศักดิ์        อุประโจง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อโจง พงษ์ศักดิ์        อุประโจง 
21.นายชำนาญพงษ์    สิทธิชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบูชา ชำนาญพงษ์      สิทธิชัย 
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ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 
22.นายณรงศักดิ์        อุประโจง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเส้ง ณรงศักดิ์         อุประโจง 
23.นายประยูร          พิระโจง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขว้าง ประยูร            พิระโจง 
24.นายประวัติ          กาวี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านแป้น ประวัติ            กาวี 
25.นายรชตะ            พรมภาพ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วง รชตะ              พรมภาพ 
26.นายดุลย์              ชมภ ู ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหนาม ดุลย์               ชมภ ู
27.นายบรรยงค์         จักขุเรือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านรั้ว - ทุง่ บรรยงค์           จักขุเรือง 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล                
บ้านแป้นทุกคนเข้าห้องประชุม  แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาล                  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2565  ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น              
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล ครบทั้งหมด 12 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชา               
พระรัตนตรัย  และประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี 2565  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา: เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล          
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 24  พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น.                  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ สำหรับ
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก  แนะนำพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
ท่านแรก นางสุดารัตน์  ศรีอินทร์  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  สังกัดกองคลัง  โอนย้าย                 
มาจากเทศบาลตำบลหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ท่านที่สอง  นายเกียรติ  เกรียงศักดิ์พิชิต  ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร  สังกัดสำนัก
ปลัดเทศบาล โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง   
ท่านที่สาม  นายจักรนรินทร์  สุภาคำ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย   
เรื่องที่สอง  แจ้งพนักงานเทศบาลโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  นางสุภาวัตร  ศิริบูรณ์ ตำแหน่ง 
รองปลัดเทศบาล โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับกลาง  ณ เทศบาลตำบลปัว 
อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น                                 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามเอกสารที่ได้แจกให้               
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือไม่  เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น   ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  เมื่อวันที ่28  กุมภาพันธ์ 2565 
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มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เม่ือวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2565  

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565              
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี              
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เสนอญัตติ  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  ขอเสนอญัตติเรื่อง  
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 
 หลักการและเหตุผล  เพ่ือขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 จำนวนเงิน 745,000 บาท รายละเอียดดังต่อไป 
 1.โอนลด 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านรั้ว – ทุง่ ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบล
หนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 140,000 บาท และตามมติที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565             
ให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 17,000 บาท คงเหลือ 123,000 บาท ขอโอนลดไป
จำนวน 123,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0.- บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 - แผนงานเคหะและชุม งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน

ส่วนราชการ เพื่อดำเนินการดังนี้ 
 1.จ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณซอย                  

อุประโจง หมู่ที่ 8 บ้านรั้ว – ทุ่ง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 56,000 บาท (ห้าหมืน่หกพันบาทถ้วน) 

 ในส่วนของโครงการนี้ โครงการขยายเขตไฟฟ้า1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณ
ซอยอุประโจง หมู่ที่ 8 บ้านรั้ว – ทุ่ง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผมขอถอน
โครงการนี้ออกไปก่อนครับ  

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี              
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอถอนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณซอยอุประโจง หมู่ที่ 8 บ้านรั้ว – ทุ่ง 
ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล
บ้านแป้น งบประมาณ 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรี ขอ
ถอนโครงการนี้ออกไปก่อน เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้าพ้ืนที่ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าให้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสภาอนุมัติโครงการนี้จะเป็นการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน จะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  ท่านใดเห็นชอบให้ท่านนายกเทศมนตรี ถอนโครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 
พร้อมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณซอยอุประโจง หมู่ที่ 8 บ้านรั้ว – ทุ่ง ตำบลหนองหนาม อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณทั้งสิ้น  
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 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภาช่วยนับ
ด้วยครับ  เป็นอันว่า มติที่ประชุมสภาแห่งนี้ เห็นชอบให้นายกเทศมนตรี ถอนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับและโคมไฟก่ิง บริเวณซอยอุประโจง หมู่ที่ 8 บ้านรั้ว – ทุง่ ตำบล
หนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้าน
แป้น งบประมาณ 56,000 บาท  จำนวน 12 เสียง 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ถอนโครงการที่จะตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณซอยอุประโจง หมู่ที่ 8                     
บ้านรั้ว – ทุ่ง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 56,000 บาท จำนวน  12 เสียง ประกอบด้วย 

 นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล /นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาล
นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/สท.จิรพงค์  อุประโจง                 
สท.จันทร์แสง จิตอารี/สท.วสุพล  มูลเทพ/สท.พรพิมล  สุใจโรจน์/ สท.ถนอม  ญาณะโรจน์         
สท.พรรณรัตน์  อุประโจง/ สท.ภาคิน  หล้าเมือง /สท.สงัด  เขียวธง 

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติต่อครับ               

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  ขอเสนอญัตติเรื่อง  
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ต่อจากเมื่อสักครู่ 
 1.โอนลด 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านรั้ว – ทุง่ ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบล
หนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 140,000 บาท และตามมติที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565             
ให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 17,000 บาท คงเหลือ 123,000 บาท ขอโอนลดไป
จำนวน 67,000 บาท  

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 - จ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณซอย                  

3 หมู่ที่ 8 บ้านรั้ว – ทุ่ง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 67,000 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 2.โอนลด 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยทวีคูณ บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 122,000 บาท  คงเหลือ 122,000 บาท                 
ขอโอนลดไปจำนวน 122,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0.- บาท  

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บริเวณสายกลางบ้าน -   
สุพจน์ซาลาเปา (ช่วงที่ 2) บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 10 ข้อที่ 6 ) งบประมาณ 122,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
สองพันบาทถ้วน) 
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 3.โอนลด  
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณวัดห่าง  
             บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 

500,000 บาท ขอโอนลดไปจำนวน 500,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0.- บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 1.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท           

เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือดำเนินการดังนี้  จ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 
พร้อมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณซอยบ่อเกษตรปากกอง หมู่ที่ 8 บ้านม่วง ตำบลบ้านแป้น อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 
350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือดำเนินการดังนี้ จ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เพ่ือ
ขยายไหล่ทาง บริเวณถนนสายบวกขุด บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 150,000 บาท                
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 เหตุผล  ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ 

 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรั้ว – ทุ่ง ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 140,000 บาท  

 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทวีคูณ บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน 
จงัหวัดลำพูน ต้ังไว้ 122,000 บาท  

 3.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณวัดห่าง บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ต้ังไว้ 500,000 บาท  

   เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564- 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ .2564  โครงการเสริมผิ วแอสฟัลท์ ติ กคอนกรีต  (Overlay) ถนนสาย                          
ลพ.ถ.15 – 045 บ้านรั้ว – ทุง่ ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
งบประมาณ 603,000 บาท  และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  งบประมาณ 
560,000 บาท ประกอบกับด้านเอกชนได้ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีคูณ บ้านเส้ง                
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปแล้ว อีกทั้งปีที่ผ่านมาประชาชนภายใน
เขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น บางพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบางสาย ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และถนนบาง
สายแคบ ส่งผลให้การสัญจรไปมาลำบาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ในการนี้เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ทับซ้อนกับงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณตามโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ทับซ้อนกับโครงการที่ทางเอกชนได้ดำเนินการ
ก่อสร้างไปแล้ว และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
บ้านแป้น ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม ่
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 ข้อระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน 

 งบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อพิจารณา  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านแป้น เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา: ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2565 ไปต้ังเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 689,000 บาท จะมีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถาม                    
มติที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท                   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับและ                
โคมไฟกิ่ง บริเวณซอย 3 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8  ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล งบประมาณ 67,000 บาท   (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภค
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล.บริเวณสายกลางบ้าน –     
สุพจน์ซาลาเปา (ช่วงที่ 2) บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 122,000 บาท                             
(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
3.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือดำเนินการจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย พร้อมสาย
ดับและโคมไฟกิ่ง ซอยบ่อเกษตรปากกอง หมู่ที่ 8 บ้านม่วง ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 350,000 บาท 
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือดำเนินการจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. เพ่ือขยาย    
ไหล่ทาง บริเวณถนนสายบวกขุด บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น  งบประมาณ 150,000 บาท                                    
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 ขอได้โปรด ยกมือขึ้นครับ  ขอท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่วยนับด้วยครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล
อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจา่ยประจำปี 2565 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 12 เสียง 

มติทีป่ระชุม อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับและ
โคมไฟกิ่ง บริเวณซอย 3 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8  ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพู น   รายล ะ เอี ยดต ามแ บ บ แ ป ลน ของ เท ศ บ าล  งบ ป ระมาณ  6 7 ,0 0 0  บ าท                          
(หกหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล.บริเวณ              
สายกลางบ้าน –สุพจน์ซาลาเปา (ช่วงที่ 2) บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 122,000 
บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
3.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนประเภท              
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อดำเนินการจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 
พร้อมสายดับและโคมไฟกิ่ง ซอยบ่อเกษตรปากกอง หมู่ที่ 8 บ้านม่วง ตำบลบ้านแป้น อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 
350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อดำเนินการจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. 
เพื่อขยายไหล่ทาง บริเวณถนนสายบวกขุด บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้าน งบประมาณ 150,000 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 จำนวน 12 เสียงประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล /นายคำรณ            
จายโจง รองประธานสภาเทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/สท.ณรงค์           
เชื้อเย็น/สท.จิรพงค์   อุประโจง/สท.จันทร์แสง จิตอารี/สท.วสุพล  มูลเทพ/สท.พรพิมล              
สุใจโรจน์ / สท.ถนอม  ญาณะโรจน์ /สท.พรรณรัตน์   อุประโจง/สท.ภาคิน  หล้าเมือง                  
สท.สงัด  เขียวธง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา:    ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  ข้อ 4.1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง ติดตั้งบ่อดักไขมัน  
                 และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 เชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  ชี้แจงต่อทีป่ระชุม 

นายรังสรรค์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง ติดตั้งบ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร              
 พ.ศ.2565 โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน   

 และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพ่ือใช้เป็น กฎ กติกา ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบระบายน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือเป็นการปกป้อง
รกัษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณ น้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้
ดีขึ้น  ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 70 
กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามท่ีกำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจ
ในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการควบคุมเพ่ือให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
และครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของ
ประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน  เทศบาลตำบลบ้านแป้น จึงอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประกอบกบัมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
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รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) มาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น  

ประธานสภา:    ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ข้อ 4.2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
                 ติดเชื้อ พ.ศ.2565 เชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  ชี้แจงต่อทีป่ระชุม 

นายรังสรรค์: เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565  โดยที่จัดการ                

มูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการ                     
มูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค 
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย                 
ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บ ขน และกำจัด 
สมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และมาตราการเกี่ยวกบัสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจึงตราเทศบัญญัตินี้  ซึ่งในการออก             
เทศบัญญัติทั้ง 2 ฉบับนี้  งานนิติการ สำนักปลัด และกองสาธารณสุขฯ จะได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือยกร่างเทศบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และนำร่างเทศบัญญัติฯ มาเสนอต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาลเพื่อให้การ
อนุมัติ และส่งต่อร่างเทศบัญญัติผ่านอำเภอเมืองลำพูนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงนาม
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย              
ในอาคาร พ.ศ.2565  และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ        
พ.ศ.2565 ต่อไป  ขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ  

ประธานสภา:    สำหรับการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เรื่อง ติดตั้งบอ่ดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย 
             ในอาคาร พ.ศ.2565  และเทศบัญญตัิเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ          

พ.ศ.2565 จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ เชิญ สท.จิรพงค์              
อุประโจง 

สท.จิรพงค:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายจิรพงค์  อุประโจง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอสอบถามในกรณีที่ประชาชนได้ก่อสร้างบ้านมานานแล้ว               
แต่ยังไม่มีบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย จะต้องดำเนินการขุดบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสีย
เพ่ิมเติมหรือไม่  

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถาม          

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  ผมขอมอบหมายให้ 
นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ตอบข้อซักถาม  
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นายรังสรรค์: เรียนทา่นประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ มาตรการในเรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง ติดต้ังบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย              

ในอาคาร พ.ศ.2565  ใช้บังคับควบคุมบ้านที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่  ในส่วนของบ้านเรือนที่ปลูก
สร้างมานาน จะมีระยะเวลาให้เจ้าของแก้ไขปรับปรุงในเรื่องจากบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่
แหล่งน้ำ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตะหนักถึงปัญหาน้ำเสียที่ลงสู่แหล่งน้ำและยังไม่ได้มีการ
บำบัดของครัวเรือน จึงได้ออกข้อกำหนดให้ทุกครัวเรือนติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียใน
บ้านที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่ สำหรับบ้านเรือนเดิมนั้น เทศบาลต้องให้ระยะเวลาในการปรับปรุง
แก้ไขและให้คำแนะนำต่อไป 

ประธานสภา:    การตราเป็นเทศบัญญัติฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  ขอสอบถามหากประชาชนใน
 พ้ืนทีล่ะเมดิหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญติัฯ นี้ จะมีบทลงโทษหรือ เสียค่าปรับหรอืไม ่อย่างไร      

นายรังสรรค์: เรียนทา่นประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ การบังคับใช้เทศบัญญัติฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้ จะมีผลหลังจากตราเป็นเทศบัญญัติฯ สำหรับบทลงโทษหรือ

การเสียค่าปรับ คณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติฯ จะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษหรือค่าปรับ โดยมีงาน
นิติการ ร่วมตรวจสอบและดูแล         

ประธานสภา:    ในญัตติเรื่องอ่ืนๆ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือนำปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง  
 ประชาชน แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ เชิญครับ เชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน์      

สท.พรพมิล: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรพิมล  
สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถาม ถนนสายบวกขุด ปากกอง บ้านม่วง เป็นถนนที่มีความ
ยาว หากจะใช้งบประมาณของเทศบาลเพียงอย่างเดียว เกรงจะไม่ เพียงพอ ขอให้ เทศบาล                  
ทำแผนหรือโครงการรองรับ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 

ประธานสภา:     เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถาม 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  สำหรับถนนสาย 
นายกเทศมนตรี บวกขุด ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามและชี้แนะเรื่องการขอรับเงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน ผมได้มอบหมายให้กองช่างทำโครงการระยะยาวเพ่ือรองรับการขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินเหลือจ่ายของกรมส่งเสริมฯ หรืองบประมาณเศรษฐกิจฐานราก 

ประธานสภา:     เชิญสท.จันทร์แสง  จิตอารี 

สท.จันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางจันทร์แสง 
 จิตอารี สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเมื่อครั้งเทศบาลได้จัดประชาคมหมู่บ้านเมื่อต้นปีที่ผ่านมา 

ประชาชนบ้านขว้าง ได้ร้องเรียนเรื่องขอให้เทศบาลขุดลอกรางระบายน้ำ บ้านขว้าง ซอย 6 และ
ซอย 8  แต่กองช่างยังไม่ได้ดำเนินการค่ะ  

ประธานสภา:     เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถาม 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  สำหรับการขุดลอก 
นายกเทศมนตรี รางระบายน้ำ บ้านขว้าง ซอย 6 และ 8 มอบหมายให้กองช่างตรวจสอบและดำเนินการต่อไป 
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ประธานสภา:    เชิญสท.วสุพล  มูลเทพ 

สท.วสุพล: เรียนท่านประธานสภา ผมนายวสุพล มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับแจ้งจากประชาชน ไม่ได้รับ 
ทราบข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลตำบลบ้านแป้น เนื่องจากไม่มีเสียงตามสาย บริเวณถนนหน้า
ร้านไอศกรีม 222 ขอให้เทศบาลเพิม่จุดสัญญาณเสียงตามสายให้ด้วยครับ 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา สำหรับเสียงตามสายบริเวณถนนหน้าร้านไอศกรีม 222  ทีช่ำรุดเสียหาย 
นายกเทศมนตรี เนื่องจากเครื่องส่งสัญญาณชำรุด กองช่างได้ส่งซ่อมที่กรุงเทพฯ มาแล้วครั้งหนึ่ง ประกอบกับหัวหน้า

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้โอนย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่ดูแลในด้านนี้
โดยตรง ปัจจุบันมีเพียงพนักงานจ้าง 2 คน ที่ดูแลงานในด้านนี้ ซึ่งทำให้การปรับปรุงซ่อมแซม เสียง
ตามสาย ไฟฟ้า ไฟกิ่งล่าช้า ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ในอนาคตจะขอความร่วมมือสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ในการพิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลดียิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริหารได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงตามสายของเทศบาลที่ชำรุด
เข้ามาเป็นจำนวนมาก 

ประธานสภา:    เชิญสท.วสุพล  มูลเทพ 

สท.วสุพล: เรียนท่านประธานสภา ผมนายวสุพล มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล เสียงตามสายบริเวณถนนหน้า
ร้านไอศกรีม 222 ไม่ได้ชำรุดเสียหาย แต่ไม่มีเสียงตามสาย ไม่มีลำโพง ขอให้ทางเทศบาลเพ่ิมเติม
จดุเสียงตามสายในบริเวณนี้ เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน 

ประธานสภา:    ปัญหาระบบเสียงตามสายของเทศบาล มีปัญหามาอย่างยาวนาน ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างและ 
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ พัฒนา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม 
   หรือชี้แจงอีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญสท.ภาคิน  หล้าเมือง 

สท.ภาคิน: เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                   
ผมนายภาคิน หล้าเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านแป้น ขออนุเคราะห์                   
หินคลุกเพ่ือใช้ปรับปรุงถนนซอย 44 บ้านแป้น ที่ชำรุดเสียหาย ประชาชนสัญจรลำบาก เนื่องจากยัง
ไม่ได้ลาดยางแอสฟัลท์ติก และขอให้บรรจุการปรับปรุงถนนเส้นนี้ไว้ในแผนของเทศบาล หากมี                
งบประมานจากหน่วยงานภายนอก จะได้รีบดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน 

ประธานสภา:    เชิญทา่นนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถาม  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ถนนซอย 44 คณะผู้บริหารและกองช่าง จะได้ลงพืน้ที่ตรวจสอบ เบื้องต้น 
นายกเทศมนตรี  จะแก้ไขปัญหาโดยการลงหนิคลุก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรสะดวกมากยิ่งขึ้น  

ประธานสภา:    เชิญสท.ณรงค์  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายณรงค์  เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านนายกฯ และ
พนักงานเทศบาล  ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูรอ้น เมื่อเดือนมีนาคม
ที่ผ่านมา รวมถึงช่วยเหลือประชาชน 3 ครัวเรือน ที่มาร้องเรียนเนื่องจากไม่มีทางเข้า - ออก ปัจจุบัน
มีทางเข้า - ออก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอสอบถามกรณีเจ้าของที่ดิน มอบที่ดินให้เทศบาล
ดำเนินการกอ่สร้างถนนเป็นทางสาธารณะแต่มอบให้ด้วยวาจาและปัจจุบันมีการเปลี่ยนผู้ครอบครอง 
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ที่ดินรายใหม่ ทำให้เกิดคดีฟ้องร้องต่อเทศบาล  ไม่ทราบว่ากรณีนี้เทศบาลสามารถตรวจสอบได้
หรือไม่ ว่าถนนเส้นใดที่มอบให้เทศบาลด้วยวาจา และปัจจุบันมีการเปลี่ยนผู้ครอบครองรายใหม่       
จะได้ดำเนินการเตรียมข้อมูล หลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นพยานทางบุคคล หรือเอกสาร ยกตัวอย่างกรณี
ที่ดนิบ้านหนองหนาม ที่ยกให้เทศบาลก่อสร้างถนนด้วยวาจา และเกิดข้อพิพาทข้ึนในปัจจุบัน 

ประธานสภา:    เชิญทา่นนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถาม  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ปัจจุบันหากเทศบาลจะดำเนินการก่อสร้างสิ่งใด 
นายกเทศมนตรี  ในพ้ืนที่เอกชน  เจ้าของที่ดินต้องทำหนังสืออุทศิท่ีดินมอบให้เทศบาล  ส่วนถนนที่เทศบาลก่อสร้าง 

บริเวณบ้านหนองหนาม ได้ตรวจสอบ พบว่าก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2555 เจ้าของที่ดินเดิมได้อุทิศท่ีดิน
ให้เทศบาลก่อสร้างถนนด้วยวาจา และปัจจุบันผู้ครอบครองที่ดินรายใหม่ ขอที่ดินคืน 60 ตารางวา 
ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไป และขอมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล                    
นายพรศักดิ์  แก้ววิจิตร ชี้แจงรายละเอียดของเรื่องนี้ให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภา:    เชิญนายพรศกัดิ ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาล รกัษาราชการแทนปลัดเทศบาล 

นายพรศกัดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาล รักษา 
รก.ปลัดเทศบาล ราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น กรณีพิพาท เทศบาลรุกล้ำที่ดินของประชาชนซอยหน้า                 

วัดหนองหนาม ตรวจสอบพบว่าก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2555 ข้อมูลเบื้องต้น ทราบว่าผู้ครอบครองทีด่ิน
รายเดิม อนุญาตให้เทศบาลเข้าไปก่อสร้างถนนเพ่ือทำทางสัญจร มอบให้ด้วยวาจาและมีพยานบุคคล  
หากผู้ครอบครองที่ดินคนปัจจุบันมีการร้องทุกข์มายังเทศบาล ขอที่ดินคืน จะต้องดำเนินการตาม
กระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานทางบุคคลมายืนยันต่อไป 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ในเบื้องต้นงานนิติการ และกองช่าง ลงพื้นที ่
นายกเทศมนตรี  ตรวจสอบ พบว่าเทศบาลได้ทำถนนรุกล้ำเขา้ไปในทีด่ินของเอกชนจริง 

ประธานสภา:    ผมขอสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ ตามที่สภาเทศบาลได้อนุมัติเทศบัญญัติ ปี 2565 
ซอยบ้านนายอุดม รัตน์สุข ข้างโรงน้ำแข็งบ้านแป้น เจ้าของที่ดินได้ทำหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน   
เมื่อปี 2515 หนังสือสัญญายังอยู่ และยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ ไม่ทราบว่าจะใช้หลักฐานนั้น 
ประกอบการทำโครงการก่อสรา้งของเทศบาลได้หรือไม่  เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  กรณีถนนซอยบ้านนายอุดมรัตน์ รัตน์สุข ทราบว่า 
นายกเทศมนตรี  มีหนังสือสัญญาซื้อขายแต่ไม่มีหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนของโฉนด สำหรบัข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
   มอบหมายให้นิติกร แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภา:    มีหนังสือสัญญาซื้อขาย รายละเอียด 5 ศอก ติดอากรแสดมป์ เมือ่ปี 2515 เชิญนิติกรชี้แจง 

นางสาวอธิชา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวอธิชา แก้วพิงค์ นิติกร กรณีนี้เปน็ 
นิติกร  กฎหมายทางแพ่ง งานนิติการขอดูรายละเอียดเอกสารให้แน่ชัดก่อนจึงจะสามารถตอบได้ แต่ขอตอบ

ในส่วนของหนังสือสัญญาซื้อขาย ทีย่ังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญานี้ใช้ได้แค่คู่กรณใีนการบังคับว่าค
ผู้ที่ทำสัญญาซื้อขาย มีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือโอนกรรมสิทธิ์ แต่ตอนนี้กรรมสิทธิ์ยังไม่ได้โอน 
ถือว่ายังไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องขอตรวจสอบดูรายละเอียดในสัญญาซื้อขายให้แน่ชัดค่ะ 
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ประธานสภา:    เชิญรองปลัดเทศบาล 

นายพรศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอชี้แจงเพ่ิมเติม การอุทิศที่ดินด้วยวาจามีปัญหา 
รก.ปลัดเทศบาล มาโดยตลอด เพราะฉะนั้นต้องต้องอุทิศที่ดินเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และต้องแบ่งแยก

โฉนดที่ดินให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลัง 

ประธานสภา:    ในกรณีนี้ ขอเสนอแนะหากเจ้าของที่ดินยังไม่ได้อุทิศที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแบ่งแยก
โฉนดให้ชัดเจน  สภาเทศบาลจะไม่บรรจุเรื่องนี้ในระเบียบวาระการประชุมสภา จะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญสท.คำรณ จายโจง 

สท.คำรณ: เรียนท่านประธานสภา ผมนายคำรณ จายโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอท้วงติงงานก่อสร้างของ
เทศบาล ขอให้ทำทุกอย่ างให้ ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง หิน ดิน ทราย เหล็ก                     
การดำเนินการก่อสร้างขอให้ตรงตามแบบแปลน และขอให้กองช่าง หรอืเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ตรวจสอบความเรยีบร้อยและความถูกต้อง 

ประธานสภา:    เชิญทา่นนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถาม  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างตอบคำถาม 
นายกเทศมนตรี   

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล              
ผอ.กองช่าง สอบถามโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นงานลูกปูน งานเหล็กเส้น มีการส่งไป 

ทดสอบโดยวิทยาลัยเทคนิคลำพูนหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เพ่ือให้ได้ตรงตามมาตรฐานทุกอย่าง                 
ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านและท่านสมาชิกสภา หากมีโครงการก่อสร้างในหมู่บ้านขอให้ช่วยกัน
ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กองช่าง เพ่ือให้ไดข้้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน 

ประธานสภา:     เชิญสท.คำรณ  จายโจง 

สท.คำรณ: เรียนท่านประธานสภา ผมนายคำรณ จายโจง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนบ้านบ่อโจง ซอย 2 
ไฟกิง่ชำรุด ได้ทำหนังสือแจ้งมาท่ีเทศบาลนานแล้ว แต่ยังไม่ไดร้ับการแก้ไข ขอผู้ทีเ่กีย่วข้องชี้แจง 

ประธานสภา:    เชิญทา่นนายกเทศมนตรี  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ปัจจุบันบุคลากรกองช่าง ดูแลงานด้านไฟฟ้า 
นายกเทศมนตรี  มีแค่ 2 ท่าน หากล่าช้าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และมอบหมายกองช่าง ดำเนินการแก้ไขต่อไป 

ประธานสภา:     เชิญสท.พรรณรตัน์  อุประโจง 

สท.พรรณรัตน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรรณรัตน์                      
อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามถนนเส้นบ้านผู้พันชาญชัย ตรงข้ามซอยสุพจน์ซาลาเปา
บ้านเส้ง ยกให้เป็นที่สาธารณะแล้วหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภา:    เชิญทา่นนายกเทศมนตรี  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องนี้ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายกเทศมนตรี  ตรวจสอบและตอบข้อซักถาม 
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นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่ดินบริเวณนัน้ เคยมีการพูดคุย แต่การอุทิศที่ดินยังไม ่             
ผอ.กองช่าง สำเร็จ เนื่องจากการพูดคยุเจรจา ต้องพูดคุยกับเจ้าของที่ดินที่แทจ้ริง  

ประธานสภา:     เชิญสท.ณรงค์  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถนนทางหลวงสาย
บ้านหนองหนาม ช่วงบ้านถ้ำ ไหล่ทางชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ทราบว่าการแก้ไขถนนที่ชำรุดต้อง
แจ้งที่เทศบาลหรือแจ้งที่ทางหลวงชนบท      

ประธานสภา:    เชิญทา่นนายกเทศมนตรี  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องนีข้อมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างตอบ 
นายกเทศมนตรี   

ประธานสภา:    ถนนเส้นนี้อยู่ด้านข้างร้านอีอาร์ ไปจนถึงแยกม่อนแสนดาว เป็นของทางหลวงชนบท เมื่อชำรุด
เสียหายจะต้องแจ้งหน่วยงานใด เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ถนนเส้นข้างร้านวีอาร์ ไปจนถึงสี่แยกม่อนแสนดาว              
ผอ.กองช่าง ผู้รับผิดชอบคือ ทางหลวงชนบท วิธีปฏิบัติคือ หมู่บ้านทำหนังสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาที่กองช่าง

และกองช่างจะทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งไปยังแขวงทางหลวงชนบท ให้ดำเนินการแก้ไข
ซ่อมแซมต่อไป  

ประธานสภา:    ถนนทางหลวงสายแม่ทา - ท่าจักร ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน ขอให้ท่านนายกฯ บูรณาการร่วมกัน
ระหว่างผู้ใหญ่บ้าน แขวงทางหลวง กองช่าง ช่วยกันแก้ไขปัญหา เหมือนกรณีสามแยกร้านวีอาร์ ก็มี
ปัญหา เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลไดร้ับการร้องเรียนเรื่องอุบัติเหตุบริเวณ 
นายกเทศมนตรี  ทางโค้งข้างร้านวีอาร์ ผมไดป้ระสานงาน ขออนุญาตแขวงทางหลวงชนบท ทำราวกัน้ท่อระบายน้ำ  

ซ่ึงแขวงทางหลวงชนบท อนุญาตให้เทศบาลดำเนินการ แต่หลังจากทำราวกั้นแล้ว เกิดอุบัติเหตุ                
รถเฉี่ยวชนราวกั้น ได้รับความเสียหาย จึงขออนุญาตไปยังแขวงทางหลวงชนบทอีกครั้ง เพ่ือปิดกั้น
ท่อระบายน้ำเป็นการถาวร แต่แขวงทางหลวงชนบทไม่อนุญาต เนื่องจากต้องส่งเรื่องไปให้                 
กรมทางหลวงพิจารณา จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับพีน่้องประชาชน 

ประธานสภา:    จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญสท.สงัด เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสงัด เขียวธง 
สมาชิกสภาเทศบาล  แจ้งน้ำท่วมขัง น้ำล้นไหลออกจากลำเหมือง บ้านเส้ง ซอยสุพจน์ ซาลาเปา 
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่สามารถสัญจรได้ ขอให้เทศบาลตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำอุดตันในส่วนใด และ
ขอให้ขุดลอกรางระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน 

ประธานสภา: ในวันนี้สภาเทศบาลได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
วางท่อ คสล.บริเวณสายกลางบ้าน – สุพจน์ซาลาเปา ช่วงที่ 2 บ้านเส้ง งบประมาณ 122,000 
บาท  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามท่ีท่านสท.สงัด ได้แจ้งไว้  เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
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นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ตามที่ท่านสท.สงัด ได้แจ้ง วันนี้สภาเทศบาลได้ 
นายกเทศมนตรี  อนุมัตโิอนเงินงบประมาณ เพ่ือวางท่อคสล. บริเวณสายกลางบา้น – สุพจน์ซาลาเปา งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 122,000 บาท และจะได้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเชื่อมต่อจุดนี้อีก 200,000 บาท  เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  สำหรับท่อระบายน้ำที่อุดตัน จะให้กองช่างตรวจสอบ 
และขุดลอกต่อไป 

ประธานสภา:    จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญสท.อุไร  สมอุทัย 

สท.อุไร:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุไร              
สมอุทัย  สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนบ้านรั้ว – ทุ่ง ต้นไม้ใหญ่บดบัง
วิสัยทัศน์ในการขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณปากซอยร้าน 804 ร้านขายอาหารทะเล ขอให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนนิการแก้ไข 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผมและทีมงานจะลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบและ 
นายกเทศมนตรี  แก้ไขปัญหาต่อไป 

ประธานสภา:    เชิญท่านรองปลัดเทศบาล นายพรศักดิ์  แก้ววิจิตร 

นายพรศักดิ์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายพรศักดิ์                 
รก.ปลัดเทศบาล แก้ววิจิตร  ขออนุญาตหารือท่านสมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม คาดว่าจะ

นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2565 จังหวัดลำพูนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับเทศบาล หากจะจ่ายขาดเงินสะสมต้องมีเอกสารหลักฐาน รูปภาพ ปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง ปัจจุบันกองช่างได้ดำเนินการสำรวจ
โครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไปถึงลำดับขั้นตอนใด พร้อมที่จะนำเสนอต่อสภาเทศบาล
ไดแ้ล้วหรือไม่ ขอมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาทราบ 

ประธานสภา:     เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้ประชุมระดมความคิด        
ผอ.กองช่าง ไปแล้ว 2 รอบ แจ้งระเบียบวิธีปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวได้รับทราบ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจประสานงาน

ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วเสร็จ 7 หมู่บ้าน เหลืออีก 2 หมู่บ้าน หลังจากนั้นจะดำเนินการตามแผน
และนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา:    ขอให้กองยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจง เกี่ยวกับแผนท้องถิน่เพิ่มเติม โครงการก่อสร้างถนน Overlay คอนกรีต 
งบประมาณเกือบ 2 ล้านบาท ไม่ทราบว่าได้รับงบประมาณมาจากส่วนใด เชิญครับ 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไกรยศ คำมูล  
ผอ.ยุทธศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ การแก้ไขเพ่ิมเติมแผน ครั้งที่ 3/2565  เหตุผลในการเพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก กรมส่งเสริมฯ มีเงินเหลือจ่ายปี 2565 และประสานงานมายังท่านนายกฯ 
กองยุทธศาสตร์ฯ และกองช่าง จึงได้ทำโครงการเร่งด่วน จำนวน 4 โครงการ เพ่ือเสนอไปยังจังหวัด
ลำพูนขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากเงินเหลือจ่าย เป็นโครงการก่อสร้างถนนและระบบประปา
หมู่บ้าน และขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเปิด                      
บ้านแป้นสู่อาเซียน ประจำปี 2565 กิจกรรม Smart Banpan เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ                 
การทำงานของภาครัฐ และเตรียมความพร้อมรูปแบบการให้บริการประชาชน โดยนำเทคโนโลยีและ 
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 อุปกรณ์ดิจิทัลมาให้บริการเพ่ือลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ในวันที่                        
8 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หากท่านสมาชิกสภา    
เทศบาล ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ทีก่องยุทธศาสตร์ฯ 

ประธานสภา:    เชิญท่านรองปลัดเทศบาล นายพรศักดิ์  แก้ววิจิตร  

นายพรศักดิ์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตั้งงบประมาณใน                 
รก.ปลัดเทศบาล เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2565 การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองหนาม แต่ติดปัญหา

เรื่องสถานท่ีก่อสร้าง ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภา:     เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงคบ์ริเวณลาน      
ผอ.กองช่าง หน้าวัดหนองหนาม เนื่องจากบริเวณที่จะก่อสร้างเป็นที่ธรณีสงฆ์ ประกอบกับมีข้อระเบียบกฎหมาย 

หนังสือสั่งการจากสำนักพระพุทธศาสนา ซึ่งงานนิติการ จะเป็นผู้ชี้แจงการเช่าที่ธรณีสงฆ์ให้ที่ประชุม
รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจของสมาชิกฯ  จะดำเนินการโครงการนี้ต่อหรือไม ่

ประธานสภา:     เชิญนิติกร ชี้แจงให้ทีป่ระชุมสภาเทศบาลรับทราบ 

นางสาวอธิชา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอธิชา      
นิติกร แก้วพิงค์ นิติกร  ปัจจุบันโฉนดที่ดินระบุเป็นที่ธรณีสงฆ์ เดิมเทศบาลจะเช่าที่ดินวัดเพ่ือดำเนินการ

ก่อสร้าง โดยทำเป็นสัญญาเช่า 3 ปี ซึ่งสามารถทำเรื่องเช่ากับเจ้าอาวาสวัดหนองหนาม แต่มีหนังสือ
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  พศ 0005/4914 ลงวันที่  4 มิถุนายน 2563                   
เรื่อง แจ้งมติมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับกำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดินวัด ที่ธรณี สงฆ์ ที่ดินศาสน                   
สมบัติกลาง และวัดร้าง สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดินวัด ที่ธรณี
สงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง สำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่า ให้เป็นอายุสัญญา
นานปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 เป็นต้นไป คือ หากเทศบาลจะเช่าที่ดินวัด ต้องเช่าระยะยาว  เสนอเรื่อง
ไปให้วัด และวัดเสนอเรื่องไปยังเจ้าคณะตามลำดับชั้น ส่งต่อไปยังจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงจะสามารถ              
ทำสัญญาเช่าที่ดินของวัดได้ โดยการเช่าต้องใช้ราคาประเมินที่ดินของทางราชการเป็นฐาน สำหรับ
หน่วยงานราชการที่ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับวัด หากหมดสัญญาในปี 2565 ต้องทำสัญญาใหม่โดย
ให้เป็นอายุสัญญานานปี ตามมตมิหาเถระสมาคม ขอนำเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ 

ประธานสภา:    เชิญสท.ณรงค์  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอสอบถามโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บ้านหนองหนาม หากยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณนี้ ต้องกันเงินไว้หรือไม่
อย่างไร 

ประธานสภา:    เชิญผู้อำนวยการกองคลัง 
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นางรัตน์ติยา: เรียนทา่นประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  รายการก่อสร้างทีต่ั้งไว้ใน       
ผอ.กองคลัง เทศบัญญัติฯ ปี 2565 หากยังไม่ได้ดำเนินการ สามารถกันเงินไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือจะยกเลิกโครงการ 

โอนลด โอนเพ่ิม หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ก็สามารถทำได้ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาล 

ประธานสภา:    ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ในพ้ืนที่ร่วมกันพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อไป อย่างไร เชิญสท.ถนอม 
ญาณะโรจน์  

สท.ถนอม: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอติดตามสอบถาม
โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านบ่อโจง ถ่ายโอนอำนาจมาจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
ไม่ทราบว่าได้ดำเนินโครงการถึงไหนอย่างไร 

ประธานสภา:     เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อโจง     
ผอ.กองช่าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหนาม เป็นโครงการลำดับที่ 1 ในการประชาคมหมู่บ้าน และกองช่างได้ขอ

อนุญาตใช้พ้ืนที่บริเวณนั้น ให้เป็นที่ดินสาธารณะ แต่ติดปัญหาไม่มีหลักฐานการถ่ายโอนภารกิจ                     
ที่ชัดเจนมายืนยัน ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ ได้และผมจะได้ติดตามเรื่องที่                          
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานย่อยจังหวัดลำพูนต่อไป ขอนำเรียนที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะอีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ  สำหรับ
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ 

มติที่ประชุม     รบัทราบ 

เลิกประชุม       เวลา 12.45 น. 

(ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวอุไร  สมอุทัย) 

          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่......................................................... 

    (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ 
    (นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน)์ 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ 
          (นายภาคิน   หล้าเมือง) 

           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

 (ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ 
         (นางพรรณรัตน์  อุประโจง) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมือ่วันที่....................................................... 

 (ลงชื่อ)....................................... 
               (นายประดิษฐ์    เมืองลือ) 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 




